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14. นายคลอก ประถมทรัพย พนักงานราชการ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
15. นายปฐมพงษ สดับ พนักงานโสตทัศนศึกษา 
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17. นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร 
18. นายสมพงษ วงศใหญ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
19. นางสาวอัจฉรา โกมลนาค นักภูมิสารสนเทศ 
20. นางสาวลัดดาพร ละออง คนงาน 
 
 
 



 1

เร่ิมการประชุม เวลา 09.30 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงขณะนี้
เปนโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีกรรมการรวมในการพิจารณาการดําเนินงานดวย ดังนั้น
ในคราวตอไปอาจจะเชิญเขารวมประชุมดวย เพื่อชวยพิจารณาดานการวางแผนการดําเนินงานของศูนยฯ 
ตอไป  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1 /2548 
  ที่ประชุมมีมติใหแกไขดังนี้ 
1. ใหมีการแกไขชื่อตําแหนงดังนี้ 

- นายนิพนธ พิมาสน จากเจาหนาที่เทคนิค เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนายชางเทคนิค  
- นายปฐมพงษ สะดับ จากเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ เปนพนักงานโสตทัศนศึกษา 

2. ในการประชุมทุกครั้งใหมีการจัดทํารายงานการประชุม เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงตอไป 
3. สําหรับในหัวขอวาระการประชุมใหปรับหัวขอวาระ เพื่อใหเปนมาตรฐานการประชุม ดังนี้ 

- วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
- วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
- วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
- วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
- วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

4. ในรายงานการประชุม หนา 6 ขอ 5 “ในสวนของระเบียบการใชงานระบบเครือขาย ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางการตรวจสอบโดยฝายนิติกร กองการเจาหนาที่” นั้น ขอแกไขเปน “ขณะนี้ระเบียบอยูที่
หัวหนาฝายเครือขายฯ ยังไมไดสงกองการเจาหนาที่” 

ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที ่4 พฤศจิกายน 2548 
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2549 มีประเด็นที่จะตองติดตามในแตละฝาย ดังนั้นที่ประชุมจึง
มอบหมายใหแตละฝายชี้แจงและนําเสนอขอมูล 
3.1 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
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  หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต (นายวุฒิพล คลายทิพย) ไดรายงาน
ความกาวหนาในการขยายการเชื่อมตอ INET จาก 10 M/ 1 M เปน 10 M/ 2 M นั้น ไดดําเนินการไปแลว
โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน ป 2549  
3.2 ฝายวิจัยและพัฒนา 
  หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา (นายสมชาย อารยพิทยา) ไดรายงานตามหัวขอดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบ MIS ขณะนี้ไดมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
- ระบบ E-Office กําลังประสานงานกับคณุไพศาลเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะนํามาทําระบบ 

E-Office 
- ระบบ E – Research  อยูในระหวางการรวบรวมขอมูล และออกแบบฐานขอมูล 
- ทํา HomePage  ของระบบ MIS ใหม โดยจะแยกหวัขอใหชัดเจนขึ้น 

2. การปรับปรุงการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศบุคลากรผาน WEB โดย Log in แบบ 
Single Sign On โดยจะดําเนนิการขอรหัสผานกับฝายระบบเครือขายตอไป 

3. การเชื่อมโยงขอมูลบุคลากรบางสวน จากกองการเจาหนาที่ ไปใหกองบริการการศึกษา 
4. การปรับปรุงโปรแกรมเงินเดอืนบุคลากร  ซ่ึงในปจจุบนัไดมีคณะใหมเพิ่มขึ้น จึงตองเพิ่ม

ขอมูลในฐานขอมูล และแกไขในสวนของสิทธิการใชงาน เนื่องจากไมไดมีไว 
5. การรวบรวมขอมูลนักศึกษา, หลักสูตร และบุคลากร เพื่อจัดสงให สกอ. ภายในวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2548  ซ่ึงขณะนี้อยูในชวงของการตรวจสอบ รวบรวมขอมูลนักศึกษา, หลักสูตร 
และบุคลากร ในภาคเรยีนที ่ 1 ปการศึกษา 2548 และการทดสอบโปรแกรม Convert ขอมูล
หลักสูตร/นักศึกษาใหเปนในรูปแบบที่ สกอ. กําหนด 

6. การสรางหองปฏิบัติการตัดตอและบันทกึเสียงดวยระบบดิจิตอล และหองปฏิบัติการตัดตอ
และบันทึกเทปโทรทัศนสําหรับปอนรายการไอพีทีวแีละใหบริการกับหนวยงานตางๆ     ซ่ึง
ขณะนีด้ําเนนิการอยูในสวนของการสรางหองปฏิบัติการตัดตอและบนัทึกเสียงดวยระบบ
ดิจิตอล  แลวเสร็จประมาณ  80%  ในสวนการกั้นหอง   เก็บรายละเอยีดการเก็บเสยีงของผนัง
กั้นเสียง  คงเหลือในสวนของการตกแตงสีภายใน ลงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  และเครื่องมือ
ตางๆ 

7. การใหบริการหองปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและการใหบริการการจัดพมิพภาพโปสเตอร
ขนาด A0 และ A1 โดยมกีารจดบันทึกรายชื่อผูขอรับบริการไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้มีปญหาใน
สวนของอัตราคาพิมพโปสเตอรที่เปนภาพอกัษรลวน ที่มีผูรองเรียนขอใหลดราคาลงเมื่อ
เทียบจากภาพที่มีกราฟคสเต็มแผน ( A 0 ราคา 5 0 0  บาท /  A 1  ราคา 3 0 0  บาท) 

8. การปรับปรุงแผนที่แมโจเพิม่เติม, การปรับปรุงฐานขอมูลเชิงพื้นที่ครุภัณฑคอมพิวเตอร, การ
ดูแลเครื่อง IMS-Server ซ่ึงในขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงแผนที่แมโจเพิ่มเติม โดยไดจัดทํา
และสงมอบใหหนวยรักษาความปลอดภยัใชประโยชนแลว อีกทั้งในสวนงานปรับปรุง
ฐานขอมูลตําแหนงคอมพวิเตอรเชิงพื้นทีน่ั้น ไดดําเนนิการเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว โดย
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ปญหาอุปสรรคที่พบในขณะนี้คือ เครื่อง IMS-Server ติดไวรัส ทําใหเขารหัสผานไมไดและ
กําลังดําเนินการแกไข 

9. การใหบริการผลิตส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบตางๆ  Presentation, Cartoon  Animation  ,CD-
Rom     

10. การผลิตรายการสารคดี ซ่ึงไดดําเนินการจัดทํารายการสารคดีส้ันจํานวน 1 รายการคือ 
“รายการ ไอทรัีกษลานนา” รวมกับฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 

11. งานเตรียมความพรอมที่จะผลิตรายการ  อีก 7 รายการ ที่เปนรายการบนัเทิง ดนตรี   ขาวสาร   
ประชาสัมพันธ   กีฬา  สาระนารู   การเกษตรกรรม  การอนุรักษตางๆ และเทคโนโลยีใหมๆ  
เพื่อปอนใหกบัรายการไอพทีีว ีเพื่อออกอากาศในรายการไอพีทีว ี

ขอเสนอแนะและความเห็นในที่ประชุม 
 รองประธานฯ (อ.สนิท สิทธิ) ไดใหขอเสนอแนะและขอสรุปดังนี้ 

- ในการดําเนินงานของแตละฝาย ที่ไดสรุปผลการดําเนินงาน แจงปญหาและอุปสรรคไว
ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 นั้น บุคลากรไดรับขอเสนอแนะ ตามความเห็นของประธาน
และในมติที่ประชุม โดยไดนําไปปฏิบัติและหาแนวทางแกไขการดําเนินการแลว 

- งานปรับปรุงระบบสารสนเทศบุคลากรผาน Web แบบ Single Sing On เสนอแนะใหมี
การประชุมทกุหนวยงานทีม่ีการเขาใชรหสัผานกอนการเขาระบบ โดยเหน็วาควรใหมี
รหัสผานชุดเดยีวกัน และสําหรับผูบริหารนาจะใหใชเปนการดรหัสผาน เพื่อปองกันการ
ลืม หรืออาจจะมีการะบุช่ือผูดูแลรหัสผานใหผูบริหารอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถ
เรียกใชได 

- ขอมูลสง สกอ. เสนอแนะใหมีการสงขอมูลกอนกําหนด 10 วัน ถาสามารถดําเนินการได 
ซ่ึงนาจะเปนการเพิ่มคะแนนการประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

- ในเรื่องของอัตราคาพิมพโปสเตอร ที่ประชุมมีมติใหคงอัตราคาพิมพตามเดิม เนื่องจาก
อัตราคาพิมพถูกกวาทองตลาดแลว ซ่ึงหากมีปญหาใหปรึกษากับนางพรสวรรค ดวงบาล 

3.3 ฝายบริหารงานทั่วไป 
  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นางพรสวรรค ดวงบาล) ไดรายงานถึงการใชจายงบประมาณ
ประจําเดือนตุลาคม 2548 วาในเดือนตุลาคมไดมีคาใชจายในการสวนของคาตอบแทนดังตอไปนี้ 

- คาตอบแทนนักศึกษา ซ่ึงจะมีการโอนใหกองกิจการนักศึกษาไปจัดการเองตอไป 
- คาเชาสัญญาณของการสื่อสารแหงประเทศไทย รวมยอดเงินทั้งส้ิน 755,000 บาท 
- คาซอมบํารุงจอคอมพิวเตอร เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท 

 สําหรับในสวนงานเทคนิค นายชางเทคนิค (นายนิพนธ พิมาสน) ไดรายงานวาในการดําเนินงาน
ปจจุบันมีงานใหบริการดังนี้ 

- งานบริการใหความรวมมือกับทุกฝาย ไดแก การออกแบบจัดทํา ประมาณราคาอุปกรณ
หอง IPTV ซ่ึงจัดขึ้นในบริเวณชั้น 4 ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- งานติดตั้งสาย UTP ที่ขณะนี้มีมากขึ้น เนื่องจากตองรองรับคณะใหมที่เกิดขึ้น โดย
อุปกรณตางๆ ทางหนวยงานที่ขอใหไปชวยงาน จะเปนผูจัดหามา และศูนยฯ เปนผู
บริการติดตั้งให 

- งานบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงขณะนี้ไดมีหนา เว็บไซต ที่ใหบริการรับแจง
ซอมเครื่องคอมพิวเตอร ปรากฏอยูในหนา เว็บไซต www.it.mju.ac.th/pcr/pcreport.php  

   ปญหาอุปสรรคที่พบในขณะนี้คือ โปรแกรมที่ใชในการติดตั้งใหกับเครื่องคอมพิวเตอรที่มา
ขอรับบริการซอมบํารุง ยังไมมีซอฟตแวรที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์ และยังไมเพียงพอกับความตองการ 
ขอเสนอแนะและความเห็นในที่ประชุม 
  หัวหนางานเลขานุการฯ (นางศรีกุล นันทะชมภู) ไดเสนอใหมีการกําหนดราคาซอม เพื่อปองกัน
การขอซอมบํารุงอยางไมเปนระบบ และจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว 
  ประธานฯ (ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง) มีขอเสนอแนะและความเห็นดังนี้ 

- ในเรื่องของโปรแกรมของไมโครซอฟต ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดชื้อในรูปแบบ
ของ Campus Agreement ซ่ึงจะมีการสงโปรแกรมลิขสิทธิ์มาใหใช แตโปรแกรมจะ
สามารถติดตั้งใหไดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเทานั้น หากในกรณีที่มี
เครื่องสวนตัวมา ขอใหทําเรื่องมายังศูนยฯ เพื่อพิจารณาตอไป  

- ในการขอรับบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร จากหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
ใหมีการทําหนังสือผานผูบังคับบัญชาถึงประธานฯ เพื่อใหเกิดความถูกตองและความ
ชัดเจนในระบบงาน 

- และใหดําเนินงานตรวจสอบสถิติการขอรับบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรไวเปน
หลักฐานการทํางานดวย 

3.4 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
 ไดรายงานวาในปญหาหลักของฝายฯ ที่พบคือในงานฝกอบรมประสบปญหามีผูสนใจเขารับการ
อบรมมีจํานวนนอย ทางฝายฯไดดําเนินการประชาสัมพันธทั้งในสวนของรายการวิทยุ แจงเวียนบนหนา 
Web ระบบไปรษณียไปยังสถานที่ราชการตางๆ และแผนตอไปคือจะดําเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ตอไป  
  สําหรับในสวนงานประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ฝายฯ ไดจัดทําระบบปอนขอมูลขาวสารที่ให
ผูรับผิดชอบ สามารถเพิ่มขาวสารได บนหนา เว็บไซต www.mju.ac.th  และเว็บไซตของหนวย
ประชาสัมพันธ โดยมีระบบกําหนดสิทธิ์เขาเพิ่มแกไขขอมูล เพื่อปองกันการเขาของผูที่ไมเกี่ยวของ โดย
ความรับผิดชอบในขอมูลขาวสาร ผูปอนขอมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง และขาวสารจะมีระบบควบคุม
อายุขาว และเรียงขอมูลขาวสารตามวันเวลาลาสุด  
ความกาวหนา งานที่กําลังดําเนินการมีดังนี้ 

1. งานวางระบบจัดเก็บขอมูลของเว็บ Server ของมหาวิทยาลัย โดยไดวางแผนการดําเนินงานดังนี้ 

http://www.it.mju.ac.th/pcr/pcreport.php
http://www.mju.ac.th/
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1.1 ทําการแยก Web ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ออกจากเครื่อง Web Server 
หลักของมหาวิทยาลัย โดยใชเครื่อง Server เพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อรองรับ Web ของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

1.2 ทํา Backup เว็บไซต ทั้งหมดที่ดูแลโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไวที่เครื่อง SAN  ซ่ึงใน
ปจจุบัน เว็บไซต จากหนวยงานตางๆ จะอยูภายใต .mju.ac.th และในบางหนวยงานจะขอ
จดทะเบียนชื่อ Domain โดยมาขอชื่อ เว็บไซต จากฝายฯ และฝากหนา เว็บไซต ไวที่เครื่อง 
Server  

1.3 การขอเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเว็บไซตของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถทําไดโดยการ
ทําหนังสือช้ีแจงมายังศูนยฯ และจํานวนพื้นที่ที่จัดสรรเพิ่มใหคือ 200 Mb. หรือพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

2. โครงการประกวดการจัดทํารายวิชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ประจําป 2549 
แผนการดําเนินงาน 

2.1 นํา Content ของแตละรายวิชาเชื่อมเขากับระบบ LMS  
2.2 จัดอบรมใหกับอาจารยผูสอนที่ตองการสงรายวิชา E-Learning เขาประกวด สําหรับ

เกณฑการใหคะแนน ใชแบบ 70 : 30 จะแบงเปน 2 สวน คือ สวนจัดการ content ของ
อาจารยผูสอน และการเขาใชงานของนักศึกษา รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
กับผูเรียน  

3. งานนําเสนอผังรายการ IPTV ที่จะนํามาออกอากาศ เพื่อนําเสนอรายการตางๆ ผานระบบ
เครือขายภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในหนา เว็บไซต จะมีสวนแสดงขาวสารตางๆ ใหทราบดวย 
โดยในปจจุบันมี เว็บไซต http://media.mju.ac.th/itmedia/ รองรับการใหบริการเกี่ยวกับรายการ
สารคดี และสาระบันเทิงตางๆ อาทิเพลง และภาพยนตร   

4. งานออกแบบและจัดทําระบบ E-Training การลงทะเบียนฝกอบรม เก็บประวัติของผูเขาอบรม 
สรางรายงาน และมีการจัดทํารายงานผลการประเมินงานโครงการฝกอบรมแสดงไวในหนา 
เว็บไซต ของมหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงประสิทธิภาพหองบริการ ซ่ึงไดแก 
5.1 งานปรับปรุงหอง IT และเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน ไดแก 

- การใชระบบ Video Conference ผาน IP Address (Uninet) ฝายฯ รายงาน
ความกาวหนาวาไดกําหนดขนาดของ Bandwidth ให 384 kb โดยแสดงไดทั้ง 2 
ระบบ 

- เปลี่ยนโตะประชุมในหอง 
- เดินระบบสัญญาณเสียง และสัญญาณภาพใหม 

5.2 งานปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินชั้น 3 ไดแก 
- ทําบอรดประกาศขาวสารการฝกอบรม เผยแพรเร่ืองเทคโนโลยีใหมๆ 
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- เพิ่มระบบไฟฟาสองสวางบริเวณทางเดิน 
5.3 งานปรับปรุงคอมพิวเตอรหองฝกอบรม โดยขอเสนอเปลี่ยนคอมพิวเตอรที่จัดซื้อใน

ปงบประมาณ 2548  มาแทนของเดิม 35 เครื่อง  
5.4 งานจัดหาคอมพิวเตอรระดับสูง และอุปกรณที่สนับสนุนงานดาน Multimedia ใชรองรับงาน

หอง Studio 
ขอเสนอแนะและความเห็นในที่ประชุม 
  ในที่ประชุมมีขอเสนอแนะและความเห็นในงานตางๆ ดังนี้ 

1. งานดานการดูแลเว็บไซต  
- ประธานฯ เสนอแนะใหฝายฯ ไปสรางความเขาใจกับหนวยงานในเรื่องการดูแล 

เว็บไซต ไดแกการใชถอยคํา การแสดงภาพ ตางๆ ใหเหมาะสม และวาระ 60 ป 
ครองราชย ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ในหนา เว็บไซต ของ
มหาวิทยาลัย ขอใหมีขอความแสดงการเทิดพระเกียรติอยางตอเนื่อง  

- หัวหนางานเลขานุการฯ เสนอแนะใหมีการจัดฝกอบรมผูดูแล เว็บไซต เพื่อใหทราบ
ถึงนโยบาย การปฏิบัติ ความรับผิดชอบ รวมถึงขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. งานดานการจัดทํารายวิชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
- หัวหนางานเลขานุการฯ มีขอเสนอแนะวาปญหาในระบบรายวิชาอิเล็กทรอนิกส คือ

ความไมตอเนื่อง วิชาที่ทําแลวไมมีการติดตามใชงาน โดยในสวนของการจัดทํา
ระบบ E-Learning ไดมีการประเมินผลผานทางแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการใช
ระบบของนักศึกษาและคณาจารย 

- รองประธานฯ มีขอเสนอแนะใหมีการตรวจสอบและสรุปสถิติขนาดพื้นที่การใช
งาน LMS สวนของอาจารยและของนักศึกษา โดยดูดวยวาของสวนนักศึกษาไดมีใช
งานหรือไม สําหรับ เว็บไซต หนวยงาน ในกรณีที่ตองการใชพื้นที่มากขึ้น ใหทาง
หนวยงานจัดซื้อจัดหาฮารดดิสตมาให 

3. งานดานการจัดทํารายการสารคดีภูมิปญญาชาวบาน รองประธานฯ ไดมีขอเสนอแนะใหมี
การแสดงโลโกของศูนยฯ เพื่อแสดงลิขสิทธิ์ รวมถึงจัดใหมีการแสดง Tittle และหนาปดทาย
ของรายการดวย  

4. ประธานฯ ไดกลาวในที่ประชุมวาในชวงที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสําคัญๆ เชน “แมโจ : 
ศาสตรแหงลําไย” ระหวางวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2548 งานกลวยไมไทยในความเปนไทย 
คร้ังที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2549 นั้นทางศูนยฯ ไดรับงานในการถายทอดสด จึงขอความ
รวมมือในการเตรียมงานและจัดถายทอดสดในงานครั้งนี้ดวย 

 
4.5 หัวหนางานเลขานุการ 
  หัวหนางานเลขานุการ (นางศรีกุล นันทะชมภู) ไดเสนอในที่ประชุมใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
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1. เ ร่ืองการจัดทําแผนการดําเนินงานในป 2549 ขอใหทุกคนใหความรวมมือดวย โดย
ผูรับผิดชอบคือ นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล 

2. การมาปฏิบัติงานประจําวัน ใหมาถึงที่ทํางานอยางชา 8.15 น. 
3. การจัดระเบียบ 5 ส. ใหมีการนัดจัดระเบียบทําความสะอาดทุกศุกรสุดทายของเดือน 
4. การควบคุมเครื่องใหบริการอินเตอรเน็ต ใหนางอุทัยวรรณ จิโน จัดหาพนักงานราชการมา

ควบคุมดูแลนักศึกษาตลอดจนบริษัทผูใหบริการ โดยใหมีการจัดทํารายงานปญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับงานบริการอินเตอรเน็ตดวยทุกเดือน 

5. การจัดโครงการศูนย IT สัญจรคณะ/สํานัก เพื่อใหทราบปญหาความตองการที่มีตอศูนย IT 
โดยจัดใหมีการขอนัดพบอาจารย คณบดี และบุคลากรของแตละคณะ/สํานัก 

6. งาน GIS day จะมีการจัดงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 
7. การรณรงคใหใช Mail ของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะและความเห็นในที่ประชุม 
 ประธานฯ ไดกําชับใหทกุคนถือปฏิบัติการมาทํางานในแตละวนัวาอยางชาไมควรเกนิ 08.15 น. 
โดยไดแจงใหทุกคนใหความรวมมือตามที่หัวหนางานเลขานุการ ไดเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณา และ
ประธานในทีป่ระชมุเห็นดวยที่จะจัดใหมีโครงการ IT สัญจรคณะ/สํานัก ทั้งนีเ้พื่อเปนการประชาสัมพันธ
และรับทราบปญหาความตองการของคณะ/สํานัก เพื่อนํามาปรับปรุงแผนการทํางานของศูนยฯ และอยาก
ใหนกัศึกษามสีวนรวมดวย 
 สําหรับในการรณรงคใหใช Mail ของมหาวิทยาลัย รองประธานฯ มีขอเสนอแนะดังนี ้

- ใหมีการระวังการออกชื่อ Mail ซํ้าซอน  
- ขอรณรงคใหทุกคนใช Mail.mju.ac.th เพื่อเปนการสรางภาพลกัษณทีด่ีของ

มหาวิทยาลัย  
- ใหจดักิจกรรมสงเสริมใหมีการใชงาน Mail ของมหาวิทยาลัย 

ปดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

นางสาวอัจฉรา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 

 
 

นางศรีกุล นันทะชมภ ู
ผูตรวจรายงานการประชุม 


